



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 24-7-2016**

**Chúa nhật 17 Thường niên**

**Hãy xin thì sẽ được**

**LỜI CHÚA: Lc 11, 1-13**

*Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến; xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”*

*Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quý rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy nói cho anh em biết: dấu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện. Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin*

*(xem tiếp trang 2)*

**Làm truyền thông “trong tình yêu và chân lý”**

**Trao đổi với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, thành viên của Quốc vụ viện Truyền thông**



WHD (16.07.2015) – Được tin Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, vào Quốc vụ viện Truyền thông (ngày 13-07-2016), phóng viên của trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gặp Đức cha Phêrô để tìm hiểu và được ngài dành cho cuộc trao đổi ngắn sau đây:

*PV: Trọng kính Đức cha, ngày 13-07-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các thành viên cho Quốc vụ viện Truyền Thông - được ngài thành lập ngày 27-06-2015. Xin Đức cha cho vui lòng cho chúng con biết thêm về Quốc vụ viện Truyền Thông của Giáo triều Rôma?*

**Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm:** Theo Tự sắc (motu proprio) của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc thiết lập Quốc vụ viện Truyền thông, thì Quốc vụ viện có nhiệm vụ tái cấu trúc, tái tổ chức và liên kết tất cả những cơ quan Tòa Thánh có liên hệ với lĩnh vực truyền thông, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu truyền giáo của Hội Thánh trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.

*(xem tiếp trang 3)*

**Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Giám mục về người di dân và lữ hành của HĐGM Philippines sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Haye**

WHD (16.07.2016) – “Chúng tôi hoan nghênh phán quyết của Tòa và xin tạ ơn Chúa. Chúng tôi xin mọi người hãy tỏ ra hiền hoà và đừng huênh hoang, nhưng hãy ghi nhận phán quyết này với sự điềm đạm và khiêm tốn”. Chính trong tinh thần này, Đức cha Ruperto Santos, Giám mục giáo phận Balanga, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về người di dân và lữ hành của HĐGM Philippines, đã phát biểu về phán quyết do Tòa trọng tài thường trực La Haye đưa ra trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông\*.

Đức Giám mục Santos đặc biệt kêu gọi người lao động Philippines ở Trung Quốc hãy “tránh tham gia các cuộc tranh luận về phán quyết này vì sự an toàn của mình”. Ngài khuyên họ “tiếp tục làm việc với ý thức trách



nhiệm, tỏ ra tôn trọng và bình tĩnh”. Đức cha cũng dặn dò đừng lập nhóm và đừng nói về phán quyết này trên các mạng xã hội.

Trong những tháng qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các tín hữu Philippines hưởng ứng “Oratio Imperata” – lời cầu nguyện

*(xem tiếp trang 2)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”*

### SUY NIỆM

Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Người lành bị trừ dập, kẻ vô tội bị hàm oan, nỗi đau khổ thể xác tinh thần vây bọc lấy đời người. Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, nổi loạn. “*Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt.*” Ngài không được quyền vắng mặt và thinh lặng. Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài phải tiêu diệt sự dữ và kẻ dữ. Nếu Ngài là Cha yêu thương, Ngài không thể quay lưng trước nỗi khổ của con người. Có nhiều người đã lý luận như thế và kết luận: “*Vì có đau khổ, nên không có Thiên Chúa.*”

Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết. Nhưng rồi người ta thấy đó là một mâu thuẫn. Chỉ ai tin mới đến gần được mâu thuẫn ấy, và đón nhận nó trong bình an.

Đức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ, nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân. Trên thập giá, Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa, và thấy được sự vắng mặt của Người. “*Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?*” Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin, dù bị thử thách, vẫn một niềm tin thác: “*Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.*” Thiên Chúa vẫn là Đấng toàn năng và yêu thương, nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ. Ngài không đưa Đức Giêsu xuống khỏi thập giá nhưng đưa Con của Ngài ra khỏi nắm mồ, điều đó khó hơn nhiều.

(xem tiếp trang 3)

## Các giám mục Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ quyền tự do của những người không chấp nhận “hôn nhân đồng tính”

WHD (15.07.2016) – Ngày 12-07-2016, bày tỏ sự ủng hộ Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ nhất, Đức Tổng giám mục Salvatore J. Cordileone (Tổng giáo phận San Francisco), Chủ tịch Tiểu ban Cố vấn và Bảo vệ Hôn nhân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng giám mục William E. Lori (Tổng giáo phận Baltimore), Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Tự do Tôn giáo, đã ra tuyên bố sau:

\*

“Hôm nay Ủy ban Giám sát và Cải tổ Chính quyền của Hạ viện sẽ nghe điều trần về Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ Nhất (FADA). Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ từng lên tiếng ủng hộ luật này, vì luật mang lại phương cách bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở cấp liên bang. FADA tuy là một bước đi khiêm tốn nhưng quan trọng trong việc bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo được bảo vệ về lương tâm và mọi người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng cho rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, đều được chính quyền liên bang bảo vệ không bị phân biệt đối xử. Tình trạng ngày càng gia tăng thái độ bất khoan dung đối với niềm tin tôn giáo và niềm tin vào ý nghĩa vợ chồng của hôn nhân khiến cho việc bảo vệ này trở nên cần thiết đối với việc duy trì các hoạt động bác ái của tôn giáo, những hoạt động này trợ giúp cho nền công ích của đất nước chúng ta. Không được tước giấy phép hoặc bằng chứng nhận của những cơ quan và trường học tôn giáo chỉ vì họ bảo lưu quan điểm hữu lý về hôn nhân khác



với quan điểm của chính quyền liên bang.

Định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã được khắc nơi duy trì bao đời nay, chẳng có gì là thiếu tôn trọng người khác, cũng chẳng lệ thuộc vào niềm tin tôn giáo, trái lại, dựa trên những sự thật về con người có thể dùng lý trí nhận thức được. Trung thành với cam kết phục vụ những lợi ích tốt đẹp nhất của xã hội, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cố vũ và bảo vệ sự thật về hôn nhân, nên tảng đối với công ích. Giáo hội sẽ tiếp tục bênh vực mọi người được thực hành niềm tin tôn giáo và những xác tín về luân lý của mình trong đời sống công cộng mà không chút sợ hãi, đồng thời làm chứng cho sự thật.

Chúng tôi ủng hộ Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ Nhất và đề nghị Quốc hội thông qua đạo luật quan trọng này”. ■

(Theo Zenit)

### Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Giám mục...

bộ đọc, theo ý chỉ đặc biệt— để tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Manila và Bắc Kinh. Và ngày 12 tháng Bảy vừa qua, Tòa trọng tài thường trực La Haye đã ra phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ tranh chấp với Trung Quốc về việc kiểm soát các bãi đá ngầm và đảo san hô chiến lược ở Biển Đông. Tòa nói rằng Trung Quốc không có bất kỳ tư cách nào tại

vùng biển này và Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines. ■

(Theo Agenzia Fides)

\* “Biển Đông” là tên gọi riêng của Việt Nam để nói đến vùng biển có tên quốc tế là “South China Sea” (tiếng Anh) hay “Mer de Chine méridionale” (tiếng Pháp), là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện tích khoảng 3.447.000 km<sup>2</sup> (Wikipedia).



# Ngày Giới trẻ Thế giới: Ba Lan chuẩn bị chu đáo các biện pháp an ninh

WHĐ (19.07.2016) – Nhà chức trách Ba Lan mới đây đã bảo đảm các tham dự viên Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow sẽ được an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội tại đây, đồng thời nhấn mạnh không có thêm mối đe dọa nào sau cuộc khủng bố tại Nice (Pháp) và một hệ thống kiểm soát rất quan trọng đã được thiết lập.

Ngày Giới trẻ Thế giới, diễn ra vào cuối tháng Bảy tại Krakow, liệu có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố hay không? Cuộc khủng bố tại Nice đã cho thấy một việc sát hại kinh hoàng có thể được thực hiện bởi một người duy nhất, không cần chất nổ, không cần có vũ khí, vì thế mối lo ngại của Ba Lan dù không trực tiếp nói ra, nhưng gây bận tâm cho

nhà chức trách, đang cần được nhanh chóng xoa tan.

*“Các cơ quan do tôi phụ trách báo cáo không có bất kỳ dấu hiệu về một mối đe dọa nào”,* ông Mariusz Blaszczak, bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, tuyên bố hôm 15 tháng Bảy, tại cuộc họp báo sau phiên họp ban tham mưu liên bộ về chống khủng bố. Ông nhấn mạnh việc bố trí lực lượng cũng giống như đã thực hiện đối với cuộc họp thượng đỉnh của NATO diễn ra trong hai ngày 8 và 9 tháng Bảy vừa qua tại Warszawa, và không cần phải tăng cường.

**7.500 cảnh sát viên giám sát các nơi đông người**

(xem tiếp trang 4)

## Làm truyền thông “trong tình yêu và chân lý”

Như thế, Quốc vụ viện sẽ bao gồm những cơ quan sau: (1) Hội đồng giáo hoàng về Truyền thông xã hội; (2) Văn phòng báo chí Tòa Thánh; (3) Dịch vụ Internet Vatican; (4) Radio Vatican; (5) Trung tâm truyền hình Vatican; (6) Nhà xuất bản Vatican; (7) Nhật báo Osservatore Romano; (8) Nhà in Vatican; (9) Dịch vụ hình ảnh.

Ngoài ra, cùng với Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Quốc vụ viện cũng đảm nhận trách nhiệm về những trang tin điện tử (websites) của Tòa Thánh như: [www.vatican.va](http://www.vatican.va), và địa chỉ Twitter của Đức Giáo hoàng: @pontifex.

**PV:** Đức cha được chọn là thành viên của Quốc vụ viện Truyền Thông. Như vậy công việc của thành viên Quốc vụ viện Truyền Thông là gì?

**Đức cha Phêrô Nguyễn văn Khảm:** Tòa Thánh mới công bố danh sách các thành viên, chưa có cuộc họp nào của các thành viên nên tôi cũng không biết rõ nội dung công việc. Tuy nhiên có thể hình dung một vài nét căn bản.

– Trong danh sách, tôi thấy các thành viên là các hồng y, giám mục, chuyên viên thuộc khắp các châu lục. Qua đó, tôi nghĩ rằng Quốc vụ viện muốn có sự tham gia và lắng nghe tiếng nói từ các nơi trên thế giới, để định hướng cho công việc của mình cách hữu hiệu nhất.

– Theo sự phân công, có bốn lĩnh vực được quan tâm là: (1) Thần học-mục

vụ; (2) Điều hành tổng quát; (3) Kỹ thuật; (4) Truyền thông chính thức. Về việc điều hành trực tiếp, đã có các chuyên viên. Ngoài hướng đi tổng quát, có lẽ các hồng y và giám mục thành viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực thần học và mục vụ.

**PV:** Trong nhiệm vụ mới này, Đức cha có những lời nhắn nhủ gì cho các tín hữu trong nỗ lực chu toàn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông của thế giới hôm nay?

**Đức cha Phêrô Nguyễn văn Khảm:** Cách đây ít tháng, tôi nhận được điện thoại từ Rôma hỏi về việc tham gia vào Quốc vụ viện Truyền thông. Mặc dù rất dốt về kỹ thuật truyền thông, tôi đã nhận lời vì ý thức trách nhiệm cá nhân cũng như trách nhiệm của Giáo Hội Việt Nam phải tham gia vào sứ vụ chung của Giáo Hội toàn cầu. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi theo tâm nguyện này.

Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay, cách riêng trong lĩnh vực truyền thông, mỗi chúng ta không chỉ là người đón nhận thông tin mà còn là chủ thể truyền thông. Không chỉ khi viết bài nghiên cứu hoặc quay một cuốn phim, nhưng ngay cả khi viết một bản tin, đăng một dòng comment, đăng tải một bức hình... là bạn đang làm truyền thông rồi. Nếu ta làm những việc đó “trong tình yêu và chân lý” thì đã trở thành người loan báo Tin Mừng. Thiết nghĩ đó là điều chúng ta nên nhắn nhủ nhau. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hôm nay Đức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta, những điều làm ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhưng Ngài không nuông chiều con cái, Ngài dám cắt tía để chúng ta sai trái hơn.

Bạn hãy cứ cầu xin nhưng hãy để cho Ngài định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ. Cầu cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin, vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bã. Lắm khi chúng ta xin rần rã mà không hay. Cũng có khi ta tưởng Chúa cho chúng ta bọ cạp. Cầu có đức tin mới nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Cầu đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương.

## CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

## Ngày Giới trẻ Thế giới: Ba Lan chuẩn bị chu đáo...

Đầu tháng Bảy, cảnh sát cũng như một số đơn vị vũ trang đã thiết lập một hệ thống rất quan trọng nhằm kiểm soát, vận chuyển và giám sát tại những địa điểm được bảo vệ và cuộc họp của NATO đã diễn ra không có bất trắc nào.

Việc kiểm soát biên giới tạm thời được tái lập và việc giao thông qua biên giới với Ukraina và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bị đình chỉ. Đồng thời, những cuộc tuần tra từng được tăng cường ngay sau khi xảy ra những cuộc khủng bố ở Paris và Bruxelles vẫn diễn ra, và 7.500 nhân viên cảnh sát hiện vẫn giám sát các nơi đông người. Việc liên lạc thường xuyên với cảnh sát Bỉ và Pháp vẫn được duy trì.

### 2.000 địa điểm được kiểm tra an ninh

Chính quyền cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho khách hành hương, 20.000 cảnh sát đã được huy động. Đồng thời còn huy động và đình việc nghỉ phép của 1.500 lính biên phòng trong suốt tháng Bảy. Lính cứu hỏa đã kiểm tra an ninh khoảng 2.000 địa điểm, gồm khách sạn, nhà nghỉ, địa điểm cắm trại và các trạm dịch vụ. Những địa điểm tối quan trọng, trong đó có sân bay Krakow-Balice, nơi máy bay của Đức giáo hoàng sẽ hạ cánh, được đặt dưới sự kiểm soát của Phòng Hành quân chống khủng bố. Nhân viên cảnh sát đã nhận các thiết bị hỗ trợ, trong đó có rôbot tháo ngòi nổ.

“Không thể tiết lộ chi tiết các biện pháp an ninh đã được cảnh sát và quân đội thông qua vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi có thể bảo đảm với các bạn: mọi thứ, đúng là mọi thứ, đều đã được trù liệu cho chúng ta để giải quyết mọi sự cố”, đó là khẳng định của ông Marcin Przewozowski, giám đốc cơ quan thông tin Công giáo KAI, người đồng tổ chức, nói với hãng thông tấn Ba Lan PAP tại Trung tâm báo chí Ngày Giới trẻ Thế giới, nơi sẽ đón 5.000 nhà báo.

Bày tỏ sự an tâm trước công việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới, Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, quả quyết: “Tại Ba Lan, không có mối đe dọa nào cả”.

(Theo La Croix)

## Bốn ban nhạc “Tuổi trẻ Giêsu” trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow, Ba Lan

WHĐ (19.07.2016) – Các ban nhạc Công giáo nổi tiếng của Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu” tại Ấn Độ và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ có vinh dự trình diễn trong Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) tại Ba Lan, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong các buổi trình diễn này, ban nhạc lâu đời nhất *Rexband* từ Ấn Độ, sẽ trình diễn tại sự kiện chính của Ngày GTTG là Đêm Canh thức ở *Campus Misericordiae* vào ngày 30-07, trong khi ban nhạc *Master Plan* của UAE sẽ có buổi hòa nhạc trước Thánh Lễ cũng tại địa điểm này vào ngày hôm sau, ngày bế mạc Đại hội.

Ban nhạc *Công vụ Tông đồ*, một ban nhạc đến từ Ấn Độ và ban nhạc *Inside Out* từ UAE cũng sẽ trình diễn tại các sự kiện khác nhau của Ngày GTTG.

Trong bản thông tin gửi đến Đài phát thanh Vatican, anh Manoj Sunny, điều phối viên của Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu” cho biết: “Lòng tôi tràn ngập vui sướng, tôi không biết còn có Phong trào nào khác cũng tham gia tích cực như thế vào Ngày GTTG hay không. Tổng cộng bốn ban nhạc của chúng tôi sẽ trình diễn 14 chương trình tại sự kiện kéo dài trong sáu ngày này”.

*Rexband* là ban nhạc Công giáo đầu tiên của tiểu lục địa Ấn Độ đã trình diễn trong Ngày GTTG năm 2002 tại Toronto. Từ đó, họ luôn được mời đến trình diễn tại các Ngày GTTG sau đó: năm 2005 tại Köln, năm 2008 tại Sydney và năm 2011 tại Madrid. Trong lần gần đây nhất, Ngày GTTG năm 2013 tại Rio de Janeiro, *Rexband* đã được vinh dự trình diễn tại lễ đài chính - ngay trước khi Đức Thánh Cha ban huấn từ trong Đêm Canh thức.

Tất cả những ban nhạc này gồm các nhạc sĩ trẻ đều được thành lập trong ba thập kỷ qua, sau khi đã cảm nghiệm cuộc gặp gỡ Chúa Kitô làm cho đời sống họ thay đổi sâu xa, qua Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu”.

Vào tháng Tư năm nay, Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu” đã được Tòa Thánh



chính thức công nhận, với sự chuẩn nhận về mặt giáo luật là “Hiệp hội Tín hữu quốc tế tu”.

“Tuổi trẻ Giêsu” là phong trào đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ và thứ hai tại châu Á được Tòa Thánh phê chuẩn. Sắc lệnh phê chuẩn được trao trong một buổi lễ tại Vatican vào ngày 20-05-2016.

Đây là một phong trào giáo dân Công giáo xuất phát từ Kerala, Ấn Độ vào đầu những năm 1980 và đã lan tới 35 quốc gia trên toàn thế giới, hiện diện ở tất cả 5 châu lục. “Tuổi trẻ Giêsu” là sáng kiến của chính những người trẻ, lòng đầy Chúa Thánh Thần và cố gắng đến với những người trẻ khác.

Ngoài các ban nhạc, Phong trào Tuổi trẻ Giêsu còn linh hoạt hai Trung tâm Giáo lý bằng tiếng Anh. Họ cũng tham gia tích cực vào việc Lăn chuỗi Lòng Chúa Thương xót, Chặng Đàng Thánh Giá, Đêm Canh thức cầu nguyện và Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành.

Về sự tham gia chung của Phong trào, anh Sunny cho biết: “Chúng tôi có 273 người ghi danh chương trình ‘Hành hương tiên Đại hội: Theo chân Thánh Gioan Phaolô II’, 416 đại biểu tham dự Lễ hội YAI (*Youth Arise International*) tại Ngày GTTG, khoảng 700 người tham dự Ngày GTTG và 217 bạn trẻ tham dự hành hương sau Ngày GTTG kéo dài 12 ngày”.

*Album* mới nhất của *Rexband* “*On my knees*” (Tôi quỳ gối) vừa được phát hành, để đáp lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

(Vatican Radio)

---

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam**  
**tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),**  
**phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)**  
**theo dạng pdf**

---